



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 พฤศจิกายน 2562



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

**สื่อที่นำเสนอ :** ผจก.รายวัน, มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แกลงหลังการประชุมกรม. กรณีมีการเรียกร้องให้ทบพท.แบน 3 สารพิษว่า เรื่องอยู่ในขั้นตอนของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนและเกษตรกร และดูแลเรื่องผลกระทบให้ชัดเจน ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. กล่าวว่า คิดว่าคงไม่มีการทบทวนมตย.เลิก 3 สารพิษ แต่ถ้าทบทวนในส่วนของก.สาธารณสุขยังยืนยันเจตนารมณ์เดิม ซึ่งคกก.วัตถุอันตรายที่ยกเลิก 3 สารพิษหมดวาระแล้ว ขณะนี้เป็นคกก.ชุดใหม่ที่มีรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งมีสิทธิที่จะเรียกหาหรือเรียกประชุม

-ด้าน น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า การนำเข้าสารเคมีตัวใหม่เป็นเรื่องของก.พาณิชย์ต้องไปพิจารณาและไม่ทราบเรื่องที่น่ายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรและหาสารทดแทน

-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ชี้แจงว่า ตั้งคณะทำงานชุดดังกล่าวเพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งในสัปดาห์หน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำข้อมูลมารายงานที่ประชุมและมาตรการต่างๆ ต้องเสร็จก่อนวันที่ 1 ธ.ค. คณะทำงานฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมหาวิธีแก้ปัญหา เช่น ก.สาธารณสุข ดูแลสารตกค้างในสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากประเทศที่ยังใช้สารเคมี ทั้ง 3 ชนิด ก.พาณิชย์จะดูแลไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสารป้องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชชนิดอื่นที่เกษตรกรต้องใช้แทน

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ไทยรัฐ

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานเขตสุขภาพที่ 5 ก่อนการประชุมตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์จาก จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม กลุ่มอาสาสมัครแม่กลองฝ่ายที่สนับสนุนการแบนสารเคมี อ.อัมพวา อ.เมือง อ.บางคนที ได้มอบผักผลไม้ปลอดสารเคมีและใช้เกษตรอินทรีย์ให้แก่คณะผู้บริหาร สธ. เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมยืนยันว่าการแบนสารไม่มีผลกระทบต่อการทำกรเกษตรกรรม พร้อมร่วมกันทำสัญลักษณ์ SAY NO โดยไขว้มือทั้งสองข้างที่หน้าอก มือซ้ายชู 3 นิ้ว หมายถึงการแบนสารเคมี ส่วนมือขวากำ หมายถึงการไม่รับสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณี แอ็ด คาราบาว อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารทดแทนตัวใหม่ จะกระทบกับภาพลักษณ์ของกระทรวง นายอนุทิน กล่าวว่า แอ็ดไม่ได้มาทำงานกับกระทรวง แต่ด้วยความที่เป็นศิลปินเมื่อเห็นว่ามีสิ่งใดเป็นอันตรายก็ออกมารณรงค์ด้วยเสียงเพลง ไม่ได้ทำเพราะกระทรวงจ้างหรือขอร้อง

-นพ.สันติต บุญยะสง นพ.สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า ในปี 2560-2562 จ.สมุทรสงคราม ไม่พบเกษตรกรป่วยหรือตายจากสารพิษ เกษตรกรในจังหวัดส่วนมากปลูกมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี 3 ชนิด แต่จะใช้แรงงานคนและเครื่องจักร ส่วนเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองที่ต่อต้านการแบนสารเคมี 3 ชนิดนั้น มีแกนนำ 6 คน สมาชิก 1,091 คน ส่วนใหญ่เป็นคน อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ คอลัมน์โลกข่าวตาทุกซ์

-เสนอข่าว ดาราหนุ่ม บอย ปกรณ์ ป่วยเป็นโรคเนื้อเน่าหลังถูกแมลงกัดเป็นแผล ซึ่งกรมควบคุมโรคชี้แจงว่า โรคนี้เกิดจากแบคทีเรียที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในดินและน้ำ เมื่อยุงกัดเป็นแผล เป็นตุ่ม แล้วไปสัมผัสกับแบคทีเรียตัวนี้จะเป็นโรคเนื้อเน่าได้ ถ้าเช่นนั้น ที่ออกมาให้ข่าวว่ายาฆ่าหญ้าทำให้เกษตรกรเป็นโรคเนื้อเน่า ต้องตัดขาทิ้ง ทำให้ต้องแบนสารเคมี ก็เป็นการหลอกลวงทั้งประเทศ

### โพลล์ความนิยมรัฐมนตรี

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยรัฐ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า วันหยุดที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ผลโพลหลายสำนัก โดยผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ประชาชน 42.9% ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม เป็นขวัญใจประชาชน ตามด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ส่วนสวนดุสิตโพล สำรวจภาพรวมดัชนีการเมืองเดือนต.ค.ได้ 4.09 คะแนน ฝ่ายค้านได้ 5.67 คะแนน ผลงานนายกฯ และความสามัคคีของนักการเมืองได้ 3.83 คะแนน ผลงานรัฐบาล 3.79 คะแนน สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 3.54 คะแนน ส่วนจริยธรรมวัฒนธรรมดีขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ คอลัมน์คมคิด คนเขียน

-กล่าวว่า ที่ผ่านมา สังคมได้เห็นผลงานและการแสดงออกของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หลังเข้ารับตำแหน่งรมว.สร. มีทั้งความรู้ ความสามารถ ความจริงใจ และกล้าหาญ กล้าผลักดันสิ่งที่เป็นประโยชน์และความถูกต้องให้ประชาชน ซึ่งหากหัวหน้ารัฐบาลได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ กล้าตัดสินใจ เข้ามาร่วมงานในฝ่ายบริหาร ผลงานของ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รัฐบาลก็ติดตามไปด้วย เห็นได้ชัดกรณีแบน 3 สารพิษ การผลักดันนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการนำัญชามาใช้เพื่อการแพทย์ ที่สำคัญคือ การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน</p>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความคืบหน้านโยบายปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ว่า พรรคฯ ได้ยื่นร่างพ.ร.บ. 2 ฉบับให้สภาพิจารณา ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) และ 2.ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ซึ่งหากทั้ง 2 ร่างผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้จะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชน หวังว่าจะได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมและได้พิจารณาในสมัยประชุมนี้</p> <p><b>สื่อนำเสนอ:</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอสื่อกัญชา ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทวงศ์ รองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร เผยความคืบหน้าโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ ที่ร่วมกับรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ว่า ขณะนี้ต้นกัญชาเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรุ่นแรกได้แล้ว 30 กก. และจะเก็บผลผลิตได้ต่อไปทุก 2 สัปดาห์</p> <p>ด้าน พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผอ.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เผยว่า จะนำกัญชาที่ได้รับจากม.เกษตรศาสตร์รุ่นแรกคัดแยกใบและก้านใบ ก่อนนำไปเข้าตำรับยาที่รพ.ได้รับอนุญาต 3 ตำรับ โดยใบนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาสุขุไสยาสน์ และยาแก้ลมแก้เส้น ส่วนก้านใบนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาแก้โรคจิต คาดว่าผลผลิตยาได้ทั้งหมด 13,000 ของ เป็นยาสุขุไสยาสน์ 4,000 ของ ยาแก้ลมแก้เส้น 4,000 ของ ยาแก้โรคจิตอีก 5,000 ของ และจะผลิตยาได้ทุก 2-3 สัปดาห์</p>	
<p><b>นโยบาย สธ. ปี 2563</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีลงนาม คำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2563 ระหว่าง ปลัด สธ. รองปลัด สธ. อธิบดี กับ รมว.สธ. และ รมช.สธ. โดยสธ.ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน 10 ประเด็น 31 ตัวชี้วัด เน้นหนัก 6 เรื่อง ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรค ใช้อย่างสมเหตุผล พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ลดแออัดลดรอยในรพ. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพ ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ประชาชนแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง</p>	
<p><b>โครงการรับยาร้านขายยา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวถึงโครงการรับยาร้านขายยา ว่า เพิ่งเริ่มดำเนินการได้ 1 เดือน ยังเป็นลักษณะของการทดลอง นโยบายที่ให้ไปคือ ต้องการให้เกิดการกระจายการรับยาไปยังร้านขายยารายย่อยในพื้นที่ เชื่อว่าจะมีรพ.และร้านขายยาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพราะเป็นโครงการที่ดีและเป็นช่องทางหนึ่งของการเพิ่มรายได้ร้านขายยา ขณะที่ประชาชนได้รับความสะดวก รพ.ลดความแออัด และรัฐไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มจำนวนมาก</p> <p>ด้านนพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มี รพ.เข้าร่วมแล้ว 45 แห่ง เป็น รพช. 5 แห่ง รพท. 9 แห่ง รพศ. 23 แห่ง รพ.สังกัดกรมการแพทย์ 3 แห่ง รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต 3 แห่ง และรพ.สังกัดก.การอุดมศึกษา 2 แห่ง</p>	
<p><b>ร้องเรียนรพ.สมุทรปราการ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, 77 kaoded, เว็บไซต์เดลินิวส์, ช่องone, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, workpointnews, ไทยรัฐออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายปฏิวัติ วงศ์งาม รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.สมุทรปราการ ยืนยันว่ารพ.ไม่มีนโยบายผลักไสผู้ป่วย แต่เหตุการณ์นี้เป็นการตัดสินใจของผู้ป่วย ยอมรับว่าเป็นการสื่อสารผิดพลาด ไม่ได้อธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าเด็กในครรภ์แท้งแล้ว จากข้อมูลถือว่าไม่ได้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน แต่เรียกว่าผู้ป่วยเร่งด่วน แพทย์ได้ถามผู้ป่วยแล้วและผู้ป่วยเลือกไปรักษาตามสิทธิ์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานผู้ป่วยแล้ว และจะปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร รวมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนี้ที่ผู้ป่วยถูกเซ็นไปทิ้งไว้ทางขึ้นลงของรพ.</p>	
<p><b>โรคติดต่อกัญชากลาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้บางพื้นที่ยังคงมีฝนตก ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จึงขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดเพราะอาจป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ปัจจุบันยังไม่มียารักษาและยังไม่มียาวัคซีนป้องกัน จะรักษาตามอาการโดยพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ เช็ดตัวหรือให้ยาลดไข้ นอกจากนี้ ขอให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ภาวะครรภ์เป็นพิษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์ sanook, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ มักมีอาการในช่วงอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ขึ้นไป แบ่งเป็น 3 ระดับ 1.ระดับไม่รุนแรง 2.ระดับรุนแรง 3.ระดับรุนแรง เกิดอาการชัก เป็นระยะที่รุนแรงที่สุดและถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง อาจทำให้แม่และเด็กในครรภ์ได้รับความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ แนะนำควรฝากครรภ์ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ พบแพทย์สม่ำเสมอ หมั่นดูแลสุขภาพและสังเกตอาการต่างๆ</p>	-
<p><b>จับร้านสปาชายบริการทางเพศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สทม. นำกำลังตำรวจ ตม. ตรวจจับสถานนวดสปา “ปรีณซ์” ซอยสวนพลู 6 ให้บริการบรรดากลุ่มรักร่วมเพศ มีพนักงานชายทั้งไทย พม่า กัมพูชา กว่า 60 คน โฆษณาผ่านสื่อโซเชียล พบชายถูกข่มขืนและสารหล่อลื่น รวมทั้งร่องรอยการเสพยาบ้า จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน และนำผู้ต้องหา 9 คน ไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิกถอนใบอนุญาต</p>	-
<p><b>ภาชีนำเข้ายากำพร้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์ จับประเด็น, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.มิตติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ ..) หรือการยกเว้นอากรขาเข้ายาในกลุ่มยากำพร้า ซึ่งเป็นยาที่จำเป็นต่อผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกันและรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง โรคที่ก่อให้เกิดการทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นยาที่มีอัตราการใช้ค่อนข้างต่ำ</p>	-
<p><b>ดูแลสุขภาพหน้าหนาว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ThaiPBS, เว็บไซต์ Chiangmainews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย อากาศหนาวมักมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ผิวหนังและริมฝีปากแห้ง แตก คัน เป็นไข้หวัด เกิดอาการไอและคอแห้งบ่อย ประชาชนควรเลือกกินอาหารที่เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย อาหารปรุงสุก หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด มันจัด และเค็มจัด เลือกปรุงอาหารจากผักพื้นบ้านตามฤดูกาล เช่น กระจับปี่ ดอกขี้เหล็ก ยอดมะขาม เพราะมีวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านโรคหวัด เน้นเมนูอาหารที่มีเครื่องเทศรสเผ็ดร้อน เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย หรืออาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพร ต้มน้ำอุ่นเป็นประจำ และควรดูแลสุขภาพ สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ให้ข้อมูลการเตรียมพร้อมสภาพผิวรับมือลมหนาว โดยไม่อาบน้ำอุ่นเกินไป ใช้สบู่ที่อ่อนโยน ทาครีมบำรุงหลังอาบน้ำภายใน 5 นาทีอย่างสม่ำเสมอ เลือกผลิตภัณฑ์บำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวที่สำคัญก่อนออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดทุกครั้งเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดที่มากับลมหนาว</p>	-
<p><b>อันตรายพลุ-ดอกไม้ไฟ-ประทัด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอบทความ ข้อมูลของกรมควบคุมโรค จากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 33 แห่ง พบผู้บาดเจ็บจากประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุเฉลี่ยปีละ 505 ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 92.48 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และร้อยละ 90.3 เป็นเพศชาย แนะนำห้ามให้เด็กจุดประทัด และดอกไม้ไฟเองเด็ดขาด ผู้ปกครองและครูต้องสอนให้เด็กรู้ว่าประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ เป็นสิ่งอันตรายสำหรับเด็ก วิธีปฐมพยาบาลกรณีอวัยวะส่วนที่ขาด คือ ห้ามเลือดบริเวณที่อวัยวะขาด ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลแล้วพันเหนือแผลให้แน่น สังเกตอาการผู้บาดเจ็บ งดอาหารการเก็บรักษาอวัยวะส่วนที่ขาด ให้นำสิ่งสกปรกออกโดยล้างน้ำสะอาด ใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงให้แน่นแล้วแช่ในน้ำแข็ง และรีบนำส่งรพ. โดยเร็วที่สุด</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศวันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 07.00 น. ระบุว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ค่าฝุ่นละออง 33-76 มคก./ลบ.ม. ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 พ.ย. 2562 พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงสุดคือ ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 76 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม 71 มคก./ลบ.ม. ริมถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน 71 มคก./ลบ.ม.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข้อสงสัยการทำงานของแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mthai</p> <p>-เสนอข่าว เพจ Drama-addict ซึ่งแจ้งกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งตั้งข้อสงสัยการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รพ.แห่งหนึ่งว่าไม่มีมาตรฐาน ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย นำไม้บรรทัดมาวัดขนาดน้ำเกลือของผู้ป่วยเกี่ยวกับสมอง ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์เจาะระบายน้ำในสมองเพื่อลดความดันในสมองให้คนไข้ที่ประยุกต์มาจากสมัยเรียนที่ศิริราช ไม่ใช่เครื่องมือไร้มาตรฐาน และไม่ใช้การทดลองของแพทย์ ทั้งนี้ หากเห็นอะไรที่ไม่คุ้นตาให้ถามแพทย์จะได้เข้าใจตรงกัน</p>	-
<p><b>บ่อน้ำผุด จ.นครราชสีมา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรณีมีน้ำผุดที่ใต้ต้นมะม่วง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และมีประชาชนตักน้ำใส่ภาชนะกลับไปปรุงยาและดื่ม บางคนนำไปทาตามจุดที่เจ็บป่วย แม้ว่าสสอ.บัวใหญ่ รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ตรวจสอบว่าน้ำมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน มีความเป็นกรด ห้ามนำไปอาบหรือดื่มกิน แต่ยังคงมีชาวบ้านที่เจ็บป่วยเดินทางไปตักน้ำดื่มกิน ทาแขนขา รักษาโรค โดยไม่สนใจป้ายคำเตือนที่ติดไว้ และยังมีนำรูปพญานาคมาวางบังป้ายแจ้งเตือนด้วย</p>	-
<p><b>เด็กป่วยโรคลหัดขอความช่วยเหลือ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> บ้านเมืองออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, 77 kaoded</p> <p>-เสนอข่าว ด.ช.เลิศพิพัฒน์ โชติกะ อายุ 8 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งก้อนเนื้อในสมอง ระยะที่ 2 พบโรคแทรกซ้อนเส้นเลือดสมองโป่งพอง เสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก เสียชีวิตได้ แพทย์นัดทำการรักษาวันที่ 7 พ.ย. โดยประเมินค่ารักษาเบื้องต้น 111,682 บาท พ่อแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้วันละ 300 บาท ขอความช่วยเหลือโอนเงินผ่านบัญชี น.ส.พัชรี ดิจันทร์ ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาตลาดหัวอิฐ เลขที่บัญชี 3262425850</p>	-

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

